

BÁO CÁO

**Kết quả xử lý, giải quyết kiến nghị cử tri
tham gia tại kỳ họp thứ 06 Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII**
(Báo cáo của UBND thị xã tại kỳ họp thứ 07, HĐND thị xã khóa VII)

Tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND thị xã tại Báo cáo số 278/BC.HĐND ngày 03/7/2023 về việc tổng hợp ý kiến cử tri tham gia tại kỳ họp thứ 06 HĐND tỉnh, thị xã. Ngay sau kỳ họp, UBND thị xã chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các cấp, các ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, xử lý các vấn đề cử tri kiến nghị. Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị cử tri, cụ thể như sau:

- Cử tri phường Hương Vân kiến nghị thị xã quan tâm bố trí kinh phí để nạo vét hệ thống hói trên địa bàn nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước sản xuất cũng như tháo úng các vùng đất sản xuất nông nghiệp ở khu vực Lại Bằng, Sơn Công.

Về vấn đề này, UBND thị xã trả lời như sau:

- Đối với tình trạng bồi lấp lòng hói ảnh hưởng đến dòng chảy, UBND thị xã đã yêu cầu UBND phường lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư với tỷ lệ vốn ngân sách thị xã hỗ trợ 60%, vốn đối ứng của UBND phường là 40% để nạo vét hệ thống hói trên địa bàn phường nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước sản xuất nông nghiệp.

- Đối với tuyến kênh tháo úng, tuyến kênh Hà Thượng: Tình trạng ngập úng nguyên nhân chủ yếu là do tre ngã đổ và cỏ dại mọc hàng năm không có tổ chức phát dọn, khơi thông dòng chảy. UBND thị xã đã yêu cầu UBND phường Hương Vân và HTX NN Hương Vân tổ chức vận động lực lượng các đoàn thể và người dân trực tiếp sản xuất tại hai bên tuyến kênh phát dọn tre, cỏ dại, nạo vét đất bồi lấp và duy tu bảo dưỡng kênh hằng năm.

- Một số hộ dân ở phường Hương Chữ gặp khó khăn trong việc cấp đổi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không có quyết định thu hồi đất tại thời điểm GPMB khi thực hiện dự án Đường tránh phía Tây thành phố Huế. Cử tri kiến nghị các cấp quan tâm xem xét tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Liên quan đến vấn đề này, UBND thị xã đã chỉ đạo xử lý như sau: “Đối với việc chỉnh lý thu hồi đất do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng các công trình không có quyết định thu hồi đất, chỉ có quyết định phê duyệt giá trị bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất (trong đó có tuyến đường Tránh phía Tây Huế đoạn qua địa

bàn phường Hương Chữ), trong trường hợp này không thực hiện chỉnh lý thu hồi đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp nhưng giao trách nhiệm UBND phường xã nơi có đất phối hợp chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã và người sử dụng đất kiểm tra đo đạc hiện trạng sử dụng đất để chỉnh lý hồ sơ, dữ liệu địa chính, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định”.

- *Cử tri xã Bình Tiến, Hương Bình kiến nghị thị xã quan tâm, đầu tư kinh phí để đầu tư các công trình hạ tầng xã nông thôn mới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể: Tuyến đường phục vụ cho việc đi lại và sản xuất của bà con nhân dân Thôn 1 xã Bình Tiến; Tuyến đường liên xã nối thôn Bình Toàn - Bình Dương xã Hương Bình; Nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn 01 xã Bình Tiến.*

Về vấn đề này, UBND thị xã trả lời như sau:

- Đối với tuyến đường phục vụ cho việc đi lại và sản xuất của bà con nhân dân thôn 1, xã Bình Tiến; Nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn 01 xã Bình Tiến

Trong năm 2022, 2023 bằng nhiều nguồn vốn ngân sách của tỉnh, ngân sách thị xã đã tập trung đầu tư các công trình trọng điểm để đưa xã Bình Tiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 như: Xây dựng chợ Đầu mối Bình Điền, Trường MN Bình Điền, Trường MN Hồng Tiến, Trường TH Bình Điền, điện chiếu sáng QL49 đoạn qua trung tâm xã, hệ thống giao thông nội thị... góp phần thay đổi diện mạo của xã Bình Tiến. Riêng đối với công trình Tuyến đường phục vụ cho việc đi lại và sản xuất của bà con nhân dân thôn 1, xã Bình Tiến; thị xã sẽ xem xét đăng ký danh mục đầu tư từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của Tỉnh năm 2024 để triển khai thực hiện khi được cấp kinh phí. Đối với đầu tư Nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn 01 xã Bình Tiến, hiện nay trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND thị xã thông qua, thị xã chỉ thống nhất chủ trương bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá phường (*kinh phí hỗ trợ 03 tỷ/ nhà văn hoá*) phần vốn còn lại do ngân sách địa phương đối ứng; đối với hỗ trợ kinh phí đầu tư các nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, TDP không nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn của thị xã. Vì vậy, để đầu tư các nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, TDP nói chung và Nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn 01 xã Bình Tiến, thị xã sẽ chỉ đạo các địa phương huy động các nguồn lực xã hội hoá để có phương án đầu tư, nâng cấp sửa chữa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của bà con cử tri.

- Đối với tuyến đường liên xã nối thôn Bình Toàn - Bình Dương, xã Hương Bình: Trong năm 2023, bằng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của tỉnh, thị xã đã tập trung đầu tư xây dựng các công trình cấp thiết trên địa bàn xã Hương Bình như: Đường Ba trại, Điện chiếu sáng trung tâm xã Hương Bình (*giai đoạn 3*), đường bê tông thôn Tân Phong, cải tạo sửa chữa trường Lê Quang Bính, trường

MN Hương Bình... góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối với công trình đường liên xã nối thôn Bình Toàn - Bình Dương, xã Hương Bình; hiện nay UBND xã Hương Bình đã cho lập chủ trương đầu tư để đăng ký nguồn vốn sự nghiệp năm 2024, thị xã đang tổng hợp lập dự toán đăng ký với Sở Tài chính và sẽ được triển khai thi công khi được bố trí vốn.

- *Hiện nay khu dân cư vùng Toong, phường Hương Văn chưa có hệ thống thoát nước thải, thoát nước mặt nên nước thải và nước mưa chảy tràn ra mặt đường gây ô nhiễm môi trường. Cử tri phường Hương Văn kiến nghị thị xã quan tâm xem xét, xử lý.*

Vấn đề này, UBND thị xã trả lời như sau: Trước mắt, đề nghị UBND phường Hương Văn tiếp tục phối hợp cùng các hộ dân trong khu dân cư vùng Toong thực hiện đào mương đất trong khu vực để dẫn nước vào hệ thống thoát nước chung của khu dân cư. Xét theo nhu cầu và nguyện vọng của cử tri, UBND phường Hương Văn đã có công văn về đăng ký danh mục dự án vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2024, UBND thị xã sẽ phân bổ kinh phí để thực hiện bê tông tuyến mương thoát nước được khép kín đảm bảo mỹ quan môi trường đô thị khi cân đối được nguồn vốn.

- *Hiện nay nhiều tuyến đường nội thị đang bị sụt lún vỉa hè, mương thoát nước nên gây nguy hiểm cho người đi lại và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Cử tri trên địa bàn kiến nghị thị xã quan tâm xem xét, xử lý.*

Qua rà soát trên địa bàn thị xã, hiện nay một số tuyến đường xuất hiện hạ tầng kỹ thuật bị xuống cấp, hư hỏng như: mất nắp hố ga, họng thu nước, xuất hiện lún sụt ở vỉa hè và lòng đờ... Do đó, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông cho người và phương tiện trên các tuyến đường trên địa bàn, UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành tiến hành rà soát tổng hợp và thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các vị trí xuống cấp và hư hỏng. Hiện nay đang triển khai thực hiện và sẽ hoàn thành trong năm 2023 các hạng mục công việc gồm: Mở rộng nút giao và làm gờ giảm tốc một số đoạn tiềm ẩn tai nạn giao thông; sửa chữa biển báo, lắp đặt Pano truyền truyền an toàn giao thông; sửa chữa, duy tu các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật với kinh phí 2.999 triệu đồng (*Hai tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu đồng*). Thời gian đến, UBND thị xã sẽ chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc rà soát và tổng hợp các công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng, hạ tầng xuống cấp để lên kế hoạch tiến hành duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

- *Cử tri phường Hương Văn kiến nghị thị xã quan tâm đầu tư kinh phí để nâng cấp mở rộng một số trục đường giao thông chính (như: đường Trần Văn Trà*

từ đường TL16 đến đường Trần Trung Lập) và hỗ trợ đầu tư giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trên địa bàn.

Trong năm 2023, bằng nguồn vốn khắc phục bão lụt bổ sung của Tỉnh, thị xã đã đầu tư nâng cấp kênh chính trạm bơm Lại Bằng với tổng mức đầu tư 2,895 tỷ đồng, hiện nay chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Hương Trà đang đôn đốc nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Về các công trình giao thông nội đồng trên địa bàn phường Hương Vân, thị xã tiếp tục đăng ký kế hoạch đầu tư vốn sự nghiệp năm 2024 để triển khai thực hiện khi cân đối được nguồn vốn.

Đối với các công trình giao thông trục chính như đường Trần Văn Trà từ đường TL16 đến đường Trần Trung Lập đây là công trình giao thông huyết mạch kết nối liên phường Hương Vân – Hương Văn, vì vậy phải xây dựng phương án đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Hiện nay, UBND thị xã đã kiến nghị với UBND tỉnh xem xét cân đối bố trí từ nguồn vốn tăng thu của Tỉnh để đầu tư tuyến đường này.

- Cử tri ở các phường, xã kiến nghị thị xã tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho chương trình kích cầu bê tông giao thông để các địa phương hoàn thành mục tiêu bê tông hóa mặt đường 100% các tuyến đường kiệt, xóm.

Tiếp tục thực hiện Chương trình “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng kích cầu bê tông các tuyến đường ngõ, xóm trên địa bàn thị xã. Trong năm 2023, thị xã tiếp tục bố trí kinh phí 05 tỷ đồng để đầu tư 9,498km đường giao thông ngõ, xóm. Hiện nay, các phường, xã đang triển khai thực hiện, dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành và giải ngân vốn kích cầu bê tông giao thông thị xã đã phân bổ trong năm 2023.

- Cử tri kiến nghị thị xã có quy hoạch để thực hiện khu vực kinh doanh cho phép đỗ xe tải dọc quốc lộ 1A, kho bãi để tập kết phương tiện, hàng hóa và sản phẩm được sản xuất tại cụm công nghiệp như: bãi đỗ xe tải, bãi tập kết vật liệu làm phân vi sinh, ống cống bê tông ly tâm... để giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị ở trung tâm thị xã.

Hiện nay, UBND thị xã Hương Trà đang triển khai lập đồ án 6 quy hoạch phân khu gồm: Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu trung tâm thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy hoạch phân khu phường Hương Xuân; Quy hoạch phân khu phường Hương Chũ; Quy hoạch phân khu phường Hương Vân; Quy hoạch phân khu khu vực Hương Toàn; Quy hoạch phân khu phường Hương Văn. Trong quá trình lập các đồ án, UBND thị xã đã xem xét và lựa chọn bố trí dọc Quốc lộ 1 và vị trí các trục đường chính làm kho bãi để tập kết phương tiện, hàng

hóa,...nhằm thuận tiện cho việc vận chuyển, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Một số đề xuất, kiến nghị khác, UBND thị xã giao cho các ngành chức năng và địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu, xử lý đảm bảo nguyện vọng chính đáng của cử tri và phù hợp với điều kiện, khả năng tài chính của địa phương cũng như tuân thủ các quy định, chính sách của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- ĐB HĐND thị xã;
- LĐVP+CVHĐ.
- Lưu: VT.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Hùng